
    
Reykjavík, 4. janúar 2019 

SFS2018090038 

151. fundur 

HG/img 

                

   

Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð 

 

Sendandi: Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

 

Efni: Tillaga um breytt rekstrarform leikskólans Sunnufoldar 

 

Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs leggur til að starfseining leikskólans Sunnufoldar, 

Funi við Funafold 42, verði skilin frá leikskólanum  og að í kjölfarið verði Funi 

stækkaður svo hann megi verða sex deilda leikskóli. Starfseiningar leikskólans 

Sunnufoldar, Frosti við Frostafold 33 og Logi við Logafold 18, verði áfram reknir saman 

sem fimm deilda leikskóli. Við hvorn leikskólann starfi leikskólastjóri. Leikskólarnir 

njóti stuðnings fagskrifstofu og mannauðsskrifstofu skóla- og frístundasviðs í 

breytingarferlinu út árið 2019, í það minnsta. 

 

Greinargerð: 

Tillagan byggir á niðurstöðum starfshóps um rekstrarumhverfi leikskólans Sunnufoldar sem 

lögð var fyrir 148. fund skóla- og frístundaráðs þann 27. nóvember 2018, ásamt umsögn 

foreldraráðs og foreldrafélags dagsett 10. desember 2018 og umsögn starfsfólks dagsett 17. 

desember 2018. 
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MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:   Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Efni: Umsagnir vegna tillögu um breytingar á rekstrarumhverfi leikskólans Sunnufoldar 

Á 142. fundi skóla- og frístundaráðs sem haldinn var 21. ágúst 2018 var samþykkt svohljóðandi 

tillaga sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs varðandi rekstrarumhverfi leikskólans Sunnufoldar:  

Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs leggur til að gerðar verði breytingar á rekstrarformi 

leikskólans Sunnufoldar með það að markmiði að minnka stjórnunarumfang 

leikskólans. Settur verði á stofn starfshópur með þátttöku stjórnenda leikskólans, 

starfsfólks og foreldra þar sem lagt verði mat á mismunandi leiðir, þ.m.t. um að færa 

starfsemina í tvær starfsstöðvar, mögulega stækkun starfseininga og aðrar 

skipulagsbreytingar sem til greina koma. Skrifstofa skóla- og frístundasviðs kalli eftir 

viðhorfum hagsmunaaðila til framsettra kosta og leggi fram tillögur ásamt 

kostnaðarmati eigi síðar en 15. október 2018. 

Starfshópurinn fékk frest til 15. nóvember 2018 og skilaði niðurstöðum sem lagðar voru fyrir 

148. fund skóla- og frístundaráðs, 27. nóvember 2018. Þar lagði starfshópurinn fram 

svohljóðandi  tillögu: 

Hópurinn leggur til að starfseiningin Funi við Funafold 42 verði skilin frá leikskólanum 

Sunnufold og jafnframt að farið verði í það verkefni að stækka Funa svo hann megi 

verða sex deilda leikskóli. Frosti við Frostafold 33 og Logi við Logafold 18 verði áfram 

reknir saman sem fimm deilda leikskóli. Ráðnir verði tveir leikskólastjórar sem myndu 

stýra sitthvorum leikskólanum. 

Tillaga starfshópsins var afgreidd með svohljóðandi málsmeðferðartillögu skóla- og 

frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna:  

Skóla- og frístundaráð samþykkir að vísa tillögu starfshóps um rekstrarumhverfi 

leikskólans Sunnufoldar til umsagnar foreldraráðs og foreldrafélags leikskólans. 

Tillagan verði jafnframt kynnt fyrir starfsmönnum leikskólans og þeim gefinn kostur á 

að leggja fram umsögn um hana. 

Umsögn dagsett 10. desember 2018 barst frá foreldraráði og foreldrafélagi leikskólans og önnur 

dagsett 17. desember 2018 frá starfsfólki.  



Í umsögnunum kemur almennt fram jákvætt viðhorf til tillögunar en meðal þess sem fram 

kemur í umsögn foreldra er eftirfarandi: 

Foreldraráð og foreldrafélög Sunnufoldar hafa samþykkt tillöguna samhljóða og talið er 

afar mikilvægt að skipta leikskólanum í smærri einingar. Afar brýnt er að draga úr 

stjórnunarumfangi og að leikskólastjóri geti nýtt krafta sína í að styðja sitt starfsfólk enn 

frekar. Þessi tillaga er talin valda minnstu raski fyrir börn, starfsfólk og foreldra en 

einnig er það kostur að tillagan gæti gengið fljótlega í gegn þar sem álag hefur verið 

mikið á alla sem að starfi leikskólans koma. 

Í umsögn starfsfólks kemur fram að það sér styrkleika í tillögunni í því t.d. að starfsfólk þurfi 

ekki að fara á milli húsa og að leikskólastjóri sé til staðar í starfseiningunni. Starfsfólk sér einnig 

tækifæri í uppbyggingu við Funa s.s. að byggja upp 6 deildir á einum stað með bættri aðstöðu 

og meiri möguleikum á samstarfi starfsfólks á milli deilda. Í umsögninni koma einnig fram 

ábendingar um huga þurfi að aðstöðu barna og starfsfólks á uppbyggingartímanum í Funa og 

að tryggja þurfi að nægilegt leikrými verði fyrir börnin utandyra. Starfsfólk bendir á að 

breytingar geti haft neikvæð áhrif á fólk þótt þessi breyting verði trúlega auðveldari en þegar 

skólarnir voru sameinaðir. Að lokum bendir starfsfólk á þann vanda að erfitt geti verið að fá 

nýtt fólk til starfa og að breytingunni fylgi óvissa um hverjir muni verða stjórnendur í 

leikskólunum tveimur. 

 



Reykjavik 
10. desember 2018

Umsogn foreldrara6s og foreldrafelaga Sunnufoldar um tillogu tit breytts 

rekstrarumhverfis leiksk6lans 

Fram kemur i brefi Helga Grimssonar, sviosstj6ra sk6la- og fristundasvios Reykjavikurborgar, 

sem barst leiksk61anum Sunnufold ao 6skao se eftir umsogn foreldraraos og foreldrafelaga 

Sunnufoldar um niourstoour starfsh6ps um breytt rekstrarumhverfi Sunnufoldar. 

Skyrsla starfsh6ps wn rckstrarumhverfi leiksk6lans Sunnufoldar var hoffi ti! hliosj6nar vio mat 

a peirri tillogu sem starfsh6purinn lagoi fram, en eins og fram korn i pcirri skyrslu leggur 

h6purinn upp meo pa tillogu ao Frosti og Logi veroi reknir saman en Funi strekkaour og rekinn 

sem sjalfstreo eining. Ra5nir yr6u inn tveir leiksk6lastj6rar. 

Foreldrarao og foreldrafelog Sunnufoldar hafa sampykkt tilloguna samhlj6oa og er talio afar 

mikilvregt ao skipta leiksk6lanum upp i smrerri einingar. Afar brynt er ao draga ur 

stj6rnunarumfangi og ao leiksk61astj6ri geti nytt krafta sina i ao styoja sitt starfsf6lk enn frekar. 

l>essi tillaga er talin valda minnstu raski fyrir born, starfsf6lk og foreldra en einnig er pa6 kostur 

ao tillagan greti gengio flj6tlega i gegn par sem alag hefur verio mikio a alla sem ao starfi 

leiksk61ans koma. 

l>ykir svo mikilvregt ao benda a ao miklir veroleikar gretu legio i pvi ao halda p6 afram nanu 

samstarfi rnilli leiksk61anna p6 peir vreru reknir i sitthvoru lagi en pannig mretti nyta pao sem 

vel gengur til pess ao gera leiksk61ana eon betri. 

Meo von um ao tillagan nai fram ao ganga og ao rekstrarumhverfi leiksk6lans Sunnufoldar 

veroi betra fyrir alla, 

Foreldranio SunnufoJdar 

Foreldrafelag Frosta, Sunnufold 

Foreldrafelag Loga, Sunnufold 

Foreldrafelag Funa, Sunnufold ;\.\{ar?f� 
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MINNISBLAÐ 

Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:  Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

Efni: Niðurstöður starfshóps um rekstrarumhverfi leikskólans Sunnufoldar 

Á 142. fundi skóla- og frístundaráðs sem haldinn var 21. ágúst 2018 var samþykkt svohljóðandi 

tillaga sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs varðandi rekstrarumhverfi leikskólans Sunnufoldar: 

Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs leggur til að gerðar verði breytingar á rekstrarformi 

leikskólans Sunnufoldar með það að markmiði að minnka stjórnunarumfang 

leikskólans. Settur verði á stofn starfshópur með þátttöku stjórnenda leikskólans, 

starfsfólks og foreldra þar sem lagt verði mat á mismunandi leiðir, þ.m.t. um að færa 

starfsemina í tvær starfsstöðvar, mögulega stækkun starfseininga og aðrar 

skipulagsbreytingar sem til greina koma. Skrifstofa skóla- og frístundasviðs kalli eftir 

viðhorfum hagsmunaaðila til framsettra kosta og leggi fram tillögur ásamt 

kostnaðarmati eigi síðar en 15. október 2018. 

Starfshópinn skipuðu; 

Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, formaður hóps. 

Fanný Heimisdóttir leikskólastjóri Sunnufoldar. 

Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi. 

Melkorka Kjartansdóttir, fulltrúi stjórnenda í Sunnufold. 

Sigrún Jónsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks. 

Ragnheiður Eiríksdóttir, fulltrúi foreldra. 

Helgi Þór Guðmundsson, fulltrúi íbúasamtaka Grafarvogs. 

Ásdís Olga Sigurðardóttir, leikskólaráðgjafi og starfsmaður hópsins. 

Hlutverk starfshópsins var, samkvæmt erindisbréfi, að skoða mögulegar leiðir til breytinga á 

rekstrarformi leikskólans Sunnufoldar með það að markmiði að minnka stjórnunarumfang 

leikskólans. 

Helstu verkefni starfshópsins voru eftirfarandi: 

• Draga fram mismunandi sviðsmyndir að mögulega breyttu rekstrarformi leikskólans

sem vinni að því að minnka stjórnunarumfang.
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• Leggja mat á kosti og galla fram kominna sviðsmynda og áhrifa þeirra á gæði 

leikskólastarfsins. 

• Kalla eftir viðhorfum hagsmunaaðila til framsettra kosta. 

• Leggja fram tillögu um breytingar á rekstrarformi leikskólans ásamt kostnaðarmati og  

greinagerð um störf hópsins þar sem fram koma þeir valkostir sem hópurinn skoðaði.  

• Annað sem hópnum finnst mikilvægt að skoða og leggja fram. 

Starfshópurinn fór af stað í september og hefur haldið sex fundi þar sem áhersla hefur verið á 

að setja fram mögulegar leiðir í verkefninu og leggja mat á kosti þeirra og galla. Til að gera það 

á sem trúverðugastan hátt hefur hópurinn kallað eftir upplýsingum, mati og útfærslum á 

hugsanlegum leiðum frá öðrum sviðum borgarinnar.  

Óskað var eftir fresti til skóla- og frístundaráðs, á skilum hópsins til 16. nóvember í þeim 

tilgangi að ná að vinna sem best úr þeim gögnum sem kallað var eftir. Frestur var veittur. 

Tillaga starfshópsins 

Sameiginleg niðurstaða hópsins er að brýnt sé að minnka stjórnunarumfang leikskólans 

Sunnufoldar hratt en með sem minnstu raski fyrir alla hagsmunaaðila. Hópurinn var sammála 

um að leggja fram eina tillögu sem þótti best og valda minnstu raski fyrir alla hagsmunaaðila.  

Hópurinn leggur til að starfseiningin Funi við Funafold 42 verði skilin frá leikskólanum 

Sunnufold og jafnframt að farið verði í það verkefni að stækka Funa svo hann megi verða 

sex deilda leikskóli. Frosti við Frostafold 33 og Logi við Logafold 18 verði áfram reknir 

saman sem fimm deilda leikskóli. Ráðnir verði tveir leikskólastjórar sem myndu stýra 

sitthvorum leikskólanum.  

Í þessari tillögu felst að í Foldahverfi starfi tveir leikskólar undir stjórn tveggja leikskólastjóra. 

Stjórnunarumfang leikskólans Sunnufoldar minnkar sem nemur einni starfsstöð og eftir standa 

tvær einingar þ.e. Frosti og Logi með að hámarki 104 börn á fimm deildum .  

Funi verður stakur leikskóli. Í dag er einingin jaðarskóli sem tekur á móti börnum úr öllum 

hverfum úr Grafarvogi og úr Bryggjuhverfinu. Funi er í dag tveggja deilda og þar geta að 

hámarki verið 49 börn en nú eru þar 40 börn og af þeim búa 30 í öðrum hlutum Grafarvogs og 

Bryggjuhverfinu. Því má gera ráð fyrir fjölgun barna í Funa á næstu árum þar til leikskóli rís í 

Bryggjuhverfinu. Einnig má gera ráð fyrir börnum úr nýju hverfi í Gufunesi og Spöng þar sem 

ekki er gert ráð fyrir leikskóla samhliða þeirri uppbyggingu. Mikilvægt er að horfa til þess að 

Funi er á leið foreldra sem eiga leið um Gullinbrú og hentar því mörgum í Grafarvogi.  

Það yrði hlutverk leikskólastjóra í Funa, samhliða því að styrkja faglegt umhverfi barna og 

starfsmanna með því að vera leiðandi í því góða starfi sem þar er, að stýra leikskólanum í 

breytingarferli og opna nýja viðbyggingu sem byði upp á gott vinnuumhverfi allra 

hagsmunaaðila leikskólans.  

Viðbótarkostnaður við tillöguna er um 10 milljónir á ári. 
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